

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาการแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษา ได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันมีผู้หนีภัยจำนวน ๖,๐๐๐ คน ในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนจำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมและรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ด้วย

๒. การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ได้นำผู้แทนเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล Top Five Debaters และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายดอน ปรมดีรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ

๓. กระบวนการติดต่อร้องเรียน Optional Protocol to the convention to the rights of the child on a communication procedure (OP๓ – CRC)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) จัดการสัมมนาแนวทางการดำเนินการตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง กระบวนการติดต่อร้องเรียน Optional Protocol to the convention to the rights of the child on a communication procedure (OP๓ – CRC) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

๔. การเดินทางไปประชุมหารือด้านการไกล่เกลี่ยและด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์) ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการไกล่เกลี่ย เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ ในเรื่องแนวทางการดำเนินงานด้านการไกล่เกลี่ยและเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตลอดจนงานด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานต่างๆ

ตลอดจนประชุมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกาหลีใต้ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. จำนวน ๑๒ คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน” เข้าร่วมการประชุมศึกษาดูงานด้วย ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามคำเชิญของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน โดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการการประชุมหารือและศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากจะไปศึกษาดูงานกระบวนการไกล่เกลี่ยของ กสม. เกาหลีใต้แล้ว ยังได้ไปศึกษาดูงานในเรื่องการไกล่เกลี่ยของคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการด้านสื่อ (Arbitration Commission) ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในประเทศเกาหลีใต้ โดย Dr.Pillkyu Hwang, Esq, Executive Director, GongGan Human Rights Law Foundation เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกาหลีใต้ ณ National Human Rights Commission of Korea ได้เข้าพบ Chairperson of the NHRCK Participants รับฟังบรรยายเรื่อง Introduction of the NHRCK, Conflict Mediation, Human Rights and Business (National Action Plan) และรับฟังบรรยายพิเศษ โดย Special Guest (keynote speaker) : Amb. Hong-Jae IM, Vice President & Secretary General, UN Global Compact Network Korea เข้าร่วมประชุมกับ ICT DISPUTE MEDIATION CENTER ต่อมาเข้าร่วมประชุมและรับฟังคำบรรยายกับ Press Arbitration Commission ณ Press Arbitration Commission, Korea Press Center จากนั้นรับฟังการบรรยายจาก The Seoul Metropolitan Government (SMG) ในหัวข้อ Human Rights Policy และ Conflict Mediation Mechanism พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสตรี (War and Women’s Human Rights Museum) และได้ไปชม The Cheonggye Stream (tbc) ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ กสม. จำนวน ๑๒ คน ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้กำลังดำเนินการสรุปผลการศึกษาดูงานเพื่อจะนำเสนอในการสัมมนาวิชาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่างๆ

๕. การประชุมหารือเรื่องสถานที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบ ว่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางไปประชุมหารือเรื่อง สถานที่จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาววราภรณ์ เจริญสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. โดยได้ประชุมร่วมกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลการประชุมหารือในครั้งนี้ สรุปว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเปลี่ยนสถานที่จัดตั้งศูนย์เป็น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับสถานที่ตั้งคลินิกกฎหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้บริการในส่วนการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ จะมีกำหนดการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

๖. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางอังคณา นีละไพจิตร) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิทธิมนุษยชนบนความเคลื่อนไหว (Human Rights on the Move)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิทธิมนุษยชนบนความเคลื่อนไหว (Human Rights on the Move) เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๗. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ : พิจารณาปทัสถาน R2P ในบริบทของสังคมไทย”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรร่วมกับนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน เรื่อง “แนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ : พิจารณาปทัสถาน R2P ในบริบทของสังคมไทย (National Dialogue on Atrocities Prevention : Locating R2P in the Thai Context)” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางสาววัลลภา ศารทประภา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย เข้าร่วมการเสวนาด้วย ทั้งนี้ จะได้นำสรุปผลการเสวนาดังกล่าวเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ต่อไป

๘. กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางอังคณา นีละไพจิตร) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญจากเครือข่ายชนเผ่าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนรายงานเงา CEDAW รวมถึงนโยบายและกิจกรรมของรัฐไทยที่เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ให้กับสตรีชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอติเดย์ การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๙. การสัมมนา เรื่อง “กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและพยานคดีค้ามนุษย์ที่เป็นหญิงและเด็กในประเทศไทย”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง คณะอนุกรรมการด้านสิทธิสตรี ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์สตรี (AAT) และมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ได้กำหนดจัดการเสวนาเรื่อง “กระบวนการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและพยานคดีค้ามนุษย์ที่เป็นหญิงและเด็กในประเทศไทย” ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐. รายงานผลการร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนายบุญเกื้อ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารและการจัดการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จัดโดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม ซึ่งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ การปฏิบัติต่อทุกภาคส่วนราชการ รวมทั้งรับฟังการแสดงผลภาพพิเศษจาก พลเอก อุดมเดช สีตบุตร หัวหน้า ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ กำหนดแนวนโยบายดำเนินงานที่สำคัญ ๒๓ ข้อ เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ ๖ ประการ โดยมีส่วน สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบสันติ มีความไว้วางใจเชื่อมั่นต่อกัน ปราศจากเงื่อนงำที่เอื้อต่อการใช้ความรุนแรง มีนโยบายรองรับ ๖ ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมและ ค้ำครองสิทธิมนุษยชน ๓ ข้อ ดังนี้

๑.๑ นโยบายเสริมสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชน โดยให้ ความสำคัญกับการคัดเลือกและพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึก ทักษะคนดี บุคลิกภาพ พฤติกรรมเชิง สันติ เคารพสิทธิมนุษยชน เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลไกระหว่างภาครัฐและภาค ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะวัฒนธรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างสม่ำเสมอ

๑.๒ นโยบายเสริมสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนให้เกิดขึ้น

๑.๓ นโยบายสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเยียวยาของภาครัฐให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกกลุ่ม ระดับ

๒. วัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เกิดการสนับสนุนและมีบทบาทแก้วิกฤตการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๑. บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณานำบันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อ “ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวได้แก้ไข ให้สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่มีข้อสังเกตบางประการที่กฎหมายควรมีบทบัญญัติ ที่ชัดเจนมากขึ้นในประเด็น ได้แก่ การแก้ไขบทบัญญัติเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการรับผิดทางอาญา (มาตรา ๗๓) การเพิ่มฐานความผิดซื้อขายเด็กและฐานความผิดลักพาเด็ก (มาตรา ๓๒๐/๑ - ๓๒๐/๓) การกำหนดเพิ่มอายุ ความในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา ๙๕/๑) และการเพิ่มเงื่อนไขในการร้องทุกข์ (มาตรา ๙๖ วรรคสอง) ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. ขอให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี ศึกษาและรวบรวมความเห็นที่ประชุมเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. และนำมาเสนอความเห็นต่อ ที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร อีกครั้ง

๒. ขอให้สำนักงาน กสม. จัดทำกระบวนการทำงานเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบกฎหมายที่กำลังจะออกมาใช้บังคับ และกฎหมายที่ใช้บังคับแล้ว มีสถิติการบังคับใช้กฎหมายอย่างไร มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ อย่างไร และใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานต่อไป

๑๒. ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับกรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับกรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.) เรื่อง ความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิต่อการจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร และการระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับกรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล (คสบ.) และมอบหมายคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. ขอให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย จัดทำแนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ต่อไป

๑๓. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา โดยมีนางฉัตรสุดา จันทรศิโยง เป็นประธานอนุกรรมการ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑๔. ขอลาออกจากคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบการขอลาออกจากอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์กอบกุล ราชะนาคร และเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี เป็นอนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

